

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. Chuyên ngành đào tạo... (theo từng mã ngành đào tạo cấp IV)

Số TT	Nội dung	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO						
		Tiên sĩ	Thạc sĩ	Đại học			Cao đẳng	Trung cấp SP
				Chính qui	Liên thông CQ	Văn bằng 2 CQ		
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	-	<p>Thực hiện theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT-GDSDH, ngày 30.8.2021 của Bộ GDĐT vv ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ trưởng BGDĐT.</p> <p>Thực hiện theo Quyết định 607/QĐ/MTCN-SĐH, ngày 30.8.2022 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp.</p> <p>Một năm thi thành nhiều đợt, đến hết chỉ tiêu được xác định theo qui định của Bộ GDĐT</p> <p>Thi tuyển sinh theo 2 phương thức tuyển sinh:</p> <p>1. Thi tuyển sinh:</p> <p>+ Ngành Mỹ thuật ứng dụng: Hình họa + Bố cục màu</p> <p>+ Ngành Lý luận và Lịch sử MTUD: Hình họa + Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam</p> <p>2. Xét tuyển:</p> <p>Đối với thí sinh tốt nghiệp tại ĐH Mỹ thuật Công nghiệp xếp loại Bằng Giỏi, tính đến ngày nộp còn thời hạn trong 2 năm.</p>	<p>- Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <p>- Xét tuyển kết hợp thi tuyển:</p> <p>- Xét tuyển kết quả các môn văn hóa: Xét điểm trung bình chung 05 học kỳ (từ Học kỳ I năm lớp 10 đến hết học kỳ I năm lớp 12) của 1 trong 2 môn Ngữ văn hoặc môn Toán.</p> <p>- Thí sinh tham dự thi tuyển 02 môn năng khiếu: Bố cục màu và Hình họa.</p>	<p>- Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <p>- Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành hệ Cao đẳng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và đăng ký dự thi theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo.</p> <p>- Thí sinh tốt nghiệp các trường Cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng phải có chứng nhận học bổ sung hoàn chỉnh kiến thức của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, đăng ký dự thi theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo.</p> <p>- Thí sinh tham dự thi tuyển 03 môn: Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam, Hình họa và Thiết kế Chuyên ngành.</p>	<p>- Xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học bằng 1 hệ chính quy của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp có nguyện vọng được học bằng 2 ở 1 ngành, chuyên ngành khác.</p>	-	-

II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<ul style="list-style-type: none"> - Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản cần thiết cũng như những kiến thức chọn lọc, nâng cao, chuyên sâu về chuyên ngành; rèn luyện tư duy và phương pháp nghiên cứu khoa học cần thiết, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại và khả năng tổ chức giải quyết công việc. - Sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ phẩm chất và trình độ để có thể học tiếp bậc tiến sĩ; làm công tác nghiên cứu, giảng dạy; trực tiếp tham gia công tác chuyên môn về lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương cũng như các tổ chức quốc tế và các tổ chức ngoài nhà nước. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quốc phòng - an ninh, pháp luật Việt Nam; - Có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất. Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn và nghệ thuật. - Có kiến thức chung về thẩm mỹ Mỹ thuật ứng dụng và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành theo học, bao gồm một trong các chuyên ngành sau: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang (Thiết kế Thời trang, Giày da và phụ kiện), Thiết kế Công nghiệp (Tạo dáng Công nghiệp, Thiết kế Trang sức, Thiết kế Thủy tinh, Thiết kế Kim loại, Thiết kế Đồ chơi và Phương tiện hỗ trợ học tập, Thiết kế Trang trí Dệt), Gốm, Điều khắc, Hội họa (Hoành tráng, Sơn mài); - Có khả năng sử dụng các phần mềm tin học chuyên ngành. - Có khả năng sáng tác và thiết kế các sản phẩm, tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng thuộc lĩnh vực chuyên ngành. - Có đủ kiến thức để tiếp nhận và giải quyết những nội dung, yêu cầu mới thuộc lĩnh vực chuyên ngành . - Có khả năng thuyết phục, trình bày ý tưởng bằng ngôn ngữ nói, viết và ngôn ngữ chuyên ngành. - Trình độ tiếng Anh sau khi tốt nghiệp đạt A2 khung năng lực ngoại ngữ châu Âu. - Đủ điều kiện giảng dạy ở các cơ sở đào tạo Mỹ thuật ứng dụng và tiếp tục học ở các cấp học cao hơn. <p>Để được công nhận tốt nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; - Tích lũy đủ số học phần, khối lượng của chương trình đào tạo chuyên ngành và không có học phần nào dưới 5,0 (Thang điểm 10); - Được xét đạt ở môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh và đạt chuẩn Ngoại ngữ theo quy định; - Có kết quả rèn luyện đạt yêu cầu theo quy định. 	
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Học viên hệ Thạc sĩ được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ như sinh viên hệ đại học, ngoại trừ chế độ học bổng: Được nhà trường hỗ trợ đi thực tập, thực tế, được sử dụng tài liệu tham khảo tại thư viện. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu tổ chức hỗ trợ sinh viên được thiết lập đồng bộ một cách có hệ thống từ Ban Giám hiệu với sự tham mưu của các phòng chức năng tới các Khoa chuyên ngành quản lý sinh viên và giáo viên chủ nhiệm, bên cạnh các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; - Các chế độ, chính sách cho sinh viên: Học bổng khuyến khích học tập; Miễn - giảm học phí; Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể; Tín dụng - xác nhận cho sinh viên vay vốn ngân hàng CSXH được giải quyết đầy đủ và kịp thời; - Học bổng khác từ các cơ quan, tổ chức đối tác trong và ngoài trường dành cho sinh viên; - Chính sách khen thưởng, động viên đối với sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện; - Chính sách hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn đột xuất; - Có chỗ ở nội trú tại Ký túc xá cho sinh viên có nhu cầu; 	



 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

			<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên, các thông tin tuyển dụng, tạo các cơ hội việc làm cho sinh viên; - Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên về phương pháp học tập, kỹ năng xã hội, kỹ năng nghề nghiệp; - Các hoạt động nhằm tạo một môi trường năng động cho sinh viên học tập và rèn luyện: Các cuộc thi NCKH sinh viên; Các cuộc thi văn nghệ - thể thao; ... - Hội trường được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp được sử dụng cho việc tập luyện và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ; sân bóng chuyên, cầu lông trong khuôn viên trường phục vụ các hoạt động thể dục - thể thao. 				
IV	Chương trình đào tạo mà Nhà trường đã thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành theo quyết định 607/QĐ/MTCN-SĐH, ngày 30.8.2023 về Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. - Chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường ĐH MTCN gồm 60 tín chỉ, với những nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> a. Phần 1: Kiến thức chung Môn Triết học: 3 tín Ngoại ngữ: 4 tín chỉ b. Phần 2: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành - Nhóm kiến thức bắt buộc: 27 tín chỉ; - Nhóm kiến thức tự chọn: 14 tín chỉ. c. Phần 3: Luận văn Thạc sĩ chiếm khoảng 20% thời lượng chương trình đào tạo (tương đương với 12 tín chỉ). 	<ul style="list-style-type: none"> - Theo Quyết định số 109/QĐ-MTCN ngày 14/8/2009 về việc ban hành Chương trình giáo dục Đại học hệ Chính quy dùng cho các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Quyết định số 137/QĐ-MTCN ngày 15/5/2014 ngày 17/10/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục đại học các ngành đào tạo của Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. - Chương trình được thiết kế trong 10 học kỳ, gồm 265,5 ĐVHT. Trong đó khối kiến thức giáo dục đại cương là 77,5 ĐVHT, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 188 ĐVHT (bao gồm 61 ĐVHT kiến thức cơ sở ngành và 109 ĐVHT kiến thức chuyên ngành) và Bài thi tốt nghiệp là 18 ĐVHT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Theo Quyết định số 109/QĐ-MTCN ngày 14/8/2009 về việc ban hành Chương trình giáo dục Đại học hệ Liên thông chính quy dùng cho các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp - Chương trình được thiết kế trên cơ sở tham chiếu Chương trình giáo dục Cao đẳng và Chương trình giáo dục Đại học của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Chương trình được học trong 04 học kỳ, gồm 93 ĐVHT. Trong đó khối kiến thức giáo dục đại cương là 26 ĐVHT, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 49 ĐVHT (bao gồm 10 ĐVHT kiến thức cơ sở ngành và 39 ĐVHT kiến thức chuyên ngành) và Bài thi tốt nghiệp là 18 ĐVHT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ vào chương trình đào tạo và kết quả học tập của Bảng đại học thứ nhất để xác định số môn được miễn và số môn cần phải học bổ sung để đạt được khối kiến thức cần thiết của ngành thứ hai. Chương trình đào tạo của sinh viên văn bằng 2 thực hiện theo chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của ngành, chuyên ngành. 	-	-
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ phẩm chất và trình độ để có thể học tiếp bậc tiến sĩ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Đủ điều kiện tiếp tục học tập ở trình độ sau đại học chuyên ngành được đào tạo hoặc phát triển sang các ngành liên quan thuộc khối ngành mỹ thuật ứng dụng. 	-	-		



VI	Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp	<p>- Sau khi tốt nghiệp các thạc sĩ có thể làm việc công tác nghiên cứu, giảng dạy; trực tiếp tham gia công tác chuyên môn về lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương cũng như các tổ chức quốc tế và các tổ chức ngoài nhà nước.</p>		<p>- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong, ngoài nước thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.</p> <p>- Ngoài ra, người học sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng chuyển đổi sang làm việc tại các ngành khác liên quan thuộc khối ngành mỹ thuật ứng dụng.</p>			
----	------------------------------------	--	--	---	--	--	--

Phụ trách Khoa Sau Đại học

PGS.TS Đặng Mai Anh

